



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

SÁNG NAY, NGÀY 22/10

Khai mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV



(chinhphu.vn) Sáng ngày 22/10, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trong thể kỷ họp thứ sáu tại Thủ đô Hà Nội. Thông cáo về khai mạc kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XIV cho biết: Thời gian qua, Ủy

ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, tổ chức

tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội. Từ 7 giờ 15 phút ngày 22/10, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8 giờ, Quốc hội họp phiên tru

bị để thảo luận, thông qua chương trình kỳ họp. Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc. Phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Dấu ấn “Tam nông”

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông”) đã làm thay đổi căn bản cục diện sản xuất nông nghiệp, diện mạo nông thôn và đời sống người nông dân Thái Bình. Những kết quả đạt được đã thể hiện “ý Đảng lòng dân” hòa hợp, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh ta thúc đẩy nhanh, có hiệu quả và bền vững tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

(Xem trang 2)



Mô hình trồng cam trên đất chuyển đổi của ông Nguyễn Văn Vinh, xã Đô Lương (Đông Hưng) cho hiệu quả kinh tế cao.

Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn 1 anh hùng

Ban Liên lạc Hội bạn chiến đấu Quân đoàn 1 tỉnh Thái Bình vừa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn 1 anh hùng (24/10/1973 - 24/10/2018).

Quân đoàn 1 - Bình đoàn Quyết thắng được thành lập ngày 24/10/1973 gồm nhiều Sư đoàn có bề dày truyền thống như Sư đoàn 308, 320, 367, 390... tham gia các chiến dịch lớn như: chiến dịch đường 9 - Khe Sanh, Hạ Lào, Trị Thiên. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 1 là 1 trong 5 cánh quân tiến đánh vào Sài Gòn góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm về một thời chiến đấu hào hùng, đồng thời động viên nhau phát huy truyền thống của Quân đoàn, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, ra sức thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TIẾN DAT

Kiểm tra, sát hạch tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018

Sở Y tế tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018.

Năm 2018, ngành Y tế Thái Bình tổ chức xét tuyển 128 chỉ tiêu viên chức. Các chuyên ngành xét tuyển gồm: bác sĩ đa khoa, y học cổ truyền, y tế dự phòng, cử nhân y tế công cộng, cử nhân hóa học, trong đó riêng bác sĩ đa khoa có 118 chỉ tiêu. Ban tổ chức đã nhận được 131 hồ sơ hợp lệ tại các đơn vị đăng ký dự tuyển, trong đó, nhiều nhất là hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển bác sĩ đa khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với 82 hồ sơ. Ban tổ chức xét tuyển theo hình thức xét kết quả học tập toàn khóa và kết quả kiểm tra sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn, thực hành kỹ năng chuyên môn. Phần kiểm tra chuyên môn xét tuyển bác sĩ đa khoa sẽ sát hạch kỹ năng thực hành lâm sàng, khám chẩn đoán điều trị tại buồng bệnh và kiến thức làm hồ sơ bệnh án. Bác sĩ y học dự phòng thi xây dựng kế hoạch và xử lý tình huống về y tế dự phòng...

HÀ DUNG

Kiến Xương Thu gần 105 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất



Xã Vũ Tây (Kiến Xương) chỉnh trang hạ tầng khu dân cư.

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đã giúp các địa phương trên địa bàn huyện Kiến Xương có thêm nguồn chi bổ sung, lồng ghép với các nguồn vốn khác đầu tư phát triển hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm 2018, huyện Kiến Xương đã triển khai 28 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại 20 xã, thị trấn với số lô đất là 451 lô, diện tích 6,24ha, thu nộp ngân sách gần 105 tỷ đồng.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tập trung phối hợp với các đơn vị và chỉ đạo các phòng liên quan hoàn thiện các thủ tục, quy trình đấu giá; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất. Tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá. Tăng cường thông tin, tuyên truyền cho mọi đối tượng có nhu cầu biết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đấu giá.

MINH NGUYỄN

Giải cầu lông tranh cúp MIZUNO-Thái Sport

Trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2018, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch vừa tổ chức khai mạc giải cầu lông các cầu lạc bộ tranh cúp MIZUNO-Thái Sport năm 2018. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Thái Bình tới dự.

Giải cầu lông các cầu lạc bộ tranh cúp MIZUNO-Thái Sport diễn ra từ ngày 20 - 22/10 với sự tham dự của 250 vận động viên đại diện cho 26 đơn vị là đội tuyển cầu lông các huyện, thành phố, các ngành và các cầu lạc bộ cầu lông trong tỉnh. Các vận động viên sẽ thi đấu 200 trận thuộc 15 nội dung thi đấu để chọn ra hai đội xuất sắc nhất vào trận chung kết. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng ở các nội dung thi đấu và giải thưởng nhất, nhì, ba toàn đoàn. Hãng Mizuno sẽ trao cúp vô địch cho đơn vị đoạt giải nhất toàn đoàn và giải thưởng cho các nội dung thi đấu. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu căng thẳng, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả trong tỉnh.

Thông qua giải đấu nhằm tăng cường tinh đoàn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết giữa các thành viên tham dự giải, qua đó tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

NGUYỄN CƯỜNG

Hội thi khéo tay nội trợ

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), công đoàn ngành Nông nghiệp vừa tổ chức hội thi khéo tay nội trợ trong nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động lần thứ II, năm 2018 với chủ đề “Bữa cơm dinh dưỡng ngày cuối tuần”.

Hội thi thu hút 14 đội dự thi đến từ các đơn vị trong ngành, mỗi đội gồm 4 thành viên, thực hành nấu bữa ăn gia đình cho 6 người ăn với số tiền 500.000 đồng, trong thời gian 90 phút và thuyết trình về ý nghĩa, giá trị dinh dưỡng của món ăn mà đội mình thực hiện. Hội thi diễn ra hết sức sôi nổi, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tài nấu ăn khéo léo, các đội thi đã mang đến những món ăn không chỉ ngon về chất lượng mà còn đẹp về hình thức. Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các đội tham gia dự thi.

Hội thi khéo tay nội trợ của nữ đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp là dịp để các đơn vị và các thí sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trở tài nữ công gia chánh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LƯU NGÂN

VŨ THƯ

Sáng lúa, chiều cây vụ đông

(Xem trang 2)



Nông dân Vũ Thư tích cực thu hoạch lúa mùa.

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN THÁI THỤY

Hương tới sự hài lòng của người dân

(Xem trang 3)